

Kiến thức về tài chính giúp học sinh chuẩn bị cho tương lai

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 [Yêu cầu từ cơ quan truyền thông](#)

Học sinh trên khắp Alberta sẽ xây dựng các kỹ năng sống cơ bản mà các em cần để trưởng thành thông qua chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao kiến thức về tài chính.

Việc tiết kiệm, lập ngân sách, đầu tư và khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt về tài chính là những kỹ năng sống cơ bản mà thanh thiếu niên ở Alberta cần phát triển khi các em lớn lên và trưởng thành. Chính quyền Alberta đang đảm bảo rằng học sinh có mọi cơ hội để phát triển các kỹ năng sống cơ bản như thế này bằng cách đưa kiến thức tài chính vào chương trình giảng dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và cấp tiền tài trợ cho ba tổ chức của Canada để họ triển khai các nguồn tài liệu học tập chuyên về tài chính cho học sinh và giáo viên.

Vào tháng 5 năm 2022, chính quyền Alberta đã đầu tư \$5 triệu trong ba năm vào chương trình giáo dục tài chính để đảm bảo rằng học sinh có kiến thức tài chính cần thiết để thành công trong cuộc sống. Enriched Academy nhận được \$900,000 mỗi năm và Quỹ Giáo dục Kinh tế Canada (Canadian Foundation for Economic Education) nhận được \$500,000 mỗi năm để triển khai chương trình giáo dục tài chính cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12, phù hợp với chương trình giảng dạy, nhằm nâng cao kiến thức tài chính cho các em. Ngoài ra, Junior Achievement còn nhận được \$250,000 mỗi năm để giảng dạy kiến thức tài chính thực tế, học tập thông qua trải nghiệm, khả năng sẵn sàng làm việc và giáo dục tinh thần kinh doanh cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 6.

Hội thảo trực tuyến miễn phí về kiến thức tài chính

Một phần tiền tài trợ sẽ hỗ trợ Enriched Academy tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến miễn phí cho học sinh và giáo viên từ lớp 4 đến lớp 12 vào thứ Ba, ngày 26 tháng 11, trong khuôn khổ chương trình giáo dục tài chính của họ. Buổi hội thảo trực tuyến này sẽ hướng dẫn học sinh về phương pháp xây dựng tín dụng với sự tự tin và sẽ có trò chơi tương tác để thu hút và tạo động lực cho học sinh tìm hiểu về cách thức hoạt động của tín dụng cũng như cách quản lý tín dụng và tài chính cá nhân với sự tự tin. Các em học sinh và giáo viên quan tâm có thể đăng ký tham dự buổi hội thảo trực tuyến.

Giáo viên cũng có thể truy cập vào các giáo án, hoạt động và công cụ tương tác có trên trang web của cả ba tổ chức để hỗ trợ những kết quả học tập về kiến thức tài chính trong chương trình giảng dạy của Alberta.

Thông tin nhanh

- Chương trình giáo dục tài chính do ba tổ chức này cung cấp tiếp cận được hơn 350,000 học sinh mỗi năm.
- Chương trình đổi mới cho Mẫu giáo - Lớp 6 của Alberta bao gồm việc nhấn mạnh nhiều hơn đến các kỹ năng và hiểu biết về tài chính, cũng như nền tảng vững chắc hơn cho kiến thức tài chính ở mọi cấp lớp.

Thông tin liên quan

- [Các khoản tài trợ cho giáo dục tài chính](#)
- [Hội thảo trực tuyến về kiến thức tài chính](#)

Yêu cầu từ cơ quan truyền thông

Kevin Lee

587-785-4366
Thư ký Báo chí, Giáo dục